

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.74 บาท แข็งค่าในกรอบแคบ กรอบ 32.70-32.80 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.74 บาท ใกล้เคียงกับระดับปิดท้ายวันทำการก่อนที่ 32.83 บาท  
แนวโน้มแข็งค่า แต่เป็นการแข็งค่าในกรอบแคบ คาดกรอบระหว่างวัน 32.70-32.80 บาท

\* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้  
ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าเล็กน้อย จากเมื่อวานที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า จากการที่เงินปอนด์และยูโรแข็งค่าขึ้น  
หลังรัฐบาลเยอรมันและอังกฤษได้ล้มเลิกข้อเรียกร้องสำคัญเกี่ยวกับ Brexit

\* ขณะความเสี่ยงประเทศตลาดเกิดใหม่ (EM) อาทิ ตุรกี อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพ  
ทางเศรษฐกิจทำให้ค่าเงินในประเทศตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว ทำให้นักลงทุนกังวลค่าเงินเอเชีย  
รวมถึงค่าเงินบาท เพราะมีความเสี่ยงสูงมากกว่า แต่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงช้ากว่าค่าเงินเอเชียอื่นๆ เพราะนัก  
ลงทุนมองว่าประเทศไทยเป็น SAFE HEAVEN ของตลาดเกิดใหม่ รวมถึงมีดุลบัญชีเดินสะพัดสูง อย่างไรก็ตาม  
ความอ่อนแอโดยทั่วไปในบรรดาสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ เป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์

"ภายในอาทิตย์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้าเรื่องสงครามการค้า ที่อเมริกาจะใช้ภาษีระลอกใหม่ จาก  
ปัจจุบันใช้ 2 รอบแล้ว รวมแล้วประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และระลอกใหม่อีก 2 แสนล้านดอลลาร์ " เขากล่าว

- \* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.09 บาท วานนี้ 95.40 บาท
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,225.44 ล้านบาท
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 981.98 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.805 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้